

SPU : นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ประกวดนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ”เรียนบัญชีก็เป็น SMEs IDOL ได้”



ดร.มนัสนันท์ ประจิตต์มุกิตตา อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ MGT 345 Section 51 จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง การนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการ “เรียนบัญชีก็เป็น SMEs IDOL ได้” โดยเริ่มการประกวดแผนฯ เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันประกวดแผนฯได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ,คุณพัชรินทร์ รุ่งสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ,ดร.คมน์ พันธรักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลต่าง(Sponsor รางวัล)จากท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ >>รางวัลที่ 1 – เงินสด 2,500 บาท (สนับสนุนโดย คณบดีคณะบัญชี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์) และ Gift Voucher จาก D-Care Clinic 10,000 บาท

>>รางวัลที่ 2 – เงินสด 2,000 บาท (สนับสนุนโดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.นิลบล ศิวบรรรวัฒนา) และ Gift Voucher จาก D-Care Clinic 7,000 บาท)

>> รางวัลที่ 3 – เงินสด 1,000 บาท (สนับสนุนโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ คุณเกรียงไกร พุคยาภรณ์) และ Gift Voucher จาก D-Care Clinic 10,000 บาท

หมายเหตุ: Gift Voucher จาก D-Care Clinic มูลค่ารวม 25,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก คณบดีวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ผศ.ดร.วิจิต อุ๋อัน ** โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ประกอบด้วย ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิณ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ) , ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ (ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ) , คุณสวลี แบนนวล (เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ)

ซึ่งโครงการ”เรียนบัญชี ก็เป็น SMEs Idol ได้” นับเป็นโครงการที่ดีมากๆสำหรับนักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกคิดและนำไปจัดแผนธุรกิจ เพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจในการจัดทำแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59